



ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด

ที่ 75/2566

เรื่อง ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเงินกู้

ด้วยสหกรณ์ฯ ปรับการให้บริการเงินกู้ทุกประเภท คณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 มีมติกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเงินกู้ จึงได้ออกประกาศไว้ดังนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด เรื่อง ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเงินกู้”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

ข้อ 3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเงินกู้ ให้เป็นไปตามรายละเอียด เงื่อนไข และอัตราที่กำหนด ดังนี้

ประเภทเงินกู้	รายละเอียด/เงื่อนไข	ค่าธรรมเนียม
เงินกู้สามัญ	<b>1. กรณีขยายรับเงินกู้ ยกเลิกเงินกู้และขอกู้ใหม่</b> ผู้กู้ต้องรับเงินกู้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่อนุมัติ เว้นแต่เงินกู้ที่ผู้กู้ทำประกันชีวิต(เข้าร่วมโครงการประกันเงินกู้) ที่บริษัทประกันชีวิตตอบรับเกินเวลา 30 วัน นับจากวันที่อนุมัติดังกล่าว โดยให้รับเงินกู้ภายใน 15 วันนับจากวันที่บริษัทประกันชีวิต ตอบรับการทำประกัน	
	(1) การขยายเวลารับเงินกู้ กรณีมีความจำเป็นไม่สามารถรับเงินกู้ได้ภายในเวลาที่กำหนด ให้ขอขยายเวลาการรับเงินกู้เป็นลายลักษณ์อักษรได้ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันครบกำหนด	100 บาท
	(2) กรณีผู้กู้แจ้งยกเลิกเงินกู้เป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 30 วันนับแต่วันที่อนุมัติ และขอยื่นกู้ใหม่สำหรับเงินกู้ประเภทเดิม ภายในระยะเวลา 60 วัน นับแต่วันที่แจ้งยกเลิกเงินกู้	200 บาท
	(3) กรณีผู้กู้ไม่รับเงินกู้และไม่แจ้งภายใน 30 วัน นับแต่วันที่อนุมัติ และขอยื่นกู้ใหม่สำหรับเงินกู้ประเภทเดิม ภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติครั้งก่อน	300 บาท
	(4) การขอกู้ใหม่โดยไม่ทำประกันชีวิต ภายหลังจากยกเลิกเงินกู้ที่กู้พร้อมทำประกันชีวิต (โครงการประกันเงินกู้) เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตเรียกค่าเบี้ยประกันเพิ่ม หรือขอรายละเอียดเกี่ยวกับสุขภาพเพิ่มเติม และ ผู้กู้ไม่สะดวกในการดำเนินการ	-
	<b>2. กรณีมีหนี้เดิมและขอยื่นกู้ใหม่</b> กรณีกู้เงินสามัญทั่วไป กรณีมีหนี้เดิมและผ่อนชำระหนี้เดิมไม่ถึง 12 เดือน หรือไม่ถึงร้อยละ 25 ของจำนวนเงินกู้	200 บาท
	<b>3. กรณีเปลี่ยนแปลงจำนวนเงิน จำนวนงวด และวิธีการผ่อนชำระ</b>	
(1) ระยะเวลาเท่าเดิมหรือน้อยกว่าที่ระบุในสัญญา	200 บาท	
(2) เปลี่ยนแปลงวิธีการผ่อนชำระ จากวิธีหนึ่ง เป็นอีกวิธีหนึ่ง โดยเป็นไปตามที่สหกรณ์กำหนด (เว้นแต่กรณีสหกรณ์ฯ ขอให้เปลี่ยนแปลง)	200 บาท	

ประเภทเงินกู้	รายละเอียด/เงื่อนไข	ค่าธรรมเนียม
เงินกู้สามัญ (ต่อ)	<p>4. กรณีเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน</p> <p>(1) การเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันจากรายเดิมเป็นรายใหม่ หรือการเพิ่ม หรือลดจำนวนผู้ค้ำประกัน 300 บาท</p> <p>(2) กรณีที่สหกรณ์ฯ แจ้งให้เปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน แต่สมาชิกเลือกเพิ่ม หรือลดจำนวนผู้ค้ำประกัน 300 บาท</p> <p>(3) กรณีที่สหกรณ์ฯ แจ้งให้เปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน แต่สมาชิกเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันมากกว่าที่สหกรณ์ฯ แจ้งให้เปลี่ยนแปลง แต่ยื่นคำขอในคราวเดียวกัน 300 บาท</p> <p>(4) การเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันตามเงื่อนไขที่สหกรณ์ฯ แจ้งให้เปลี่ยนแปลง -</p> <p>5. เปลี่ยนแปลงจากบุคคลค้ำประกัน เป็นอสังหาริมทรัพย์</p> <p>(1) กรณีที่สมาชิกประสงค์จะเปลี่ยน 300 บาท</p> <p>(2) กรณีที่สหกรณ์ฯ แจ้งให้เปลี่ยนแปลง ไม่มีค่าธรรมเนียม</p>	
เงินกู้พิเศษ	<p>ก. เพื่อการเกษตรสงเคราะห์ และเพื่อการอุปโภคบริโภค</p> <p>1. ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ ผู้กู้ต้องชำระ ณ วันที่ยื่นกู้ และจะเรียกเพิ่มส่วนต่างหรือคืนส่วนต่างให้ หากวงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติแตกต่างจากที่ยื่นกู้</p> <p>2. ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ หรือประเมินราคาหลักประกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แปลงแรก 1,000 บาท</li> <li>- แปลงที่ 2 ขึ้นไป คิดเพิ่มต่อแปลง 500 บาท</li> </ul> <p>(กรณีที่มีพื้นที่แปลงที่ 2 ขึ้นไป มีพื้นที่ติดกับแปลงแรก)</p> <p>3. ค่าธรรมเนียมการขยายเวลารับเงินกู้ และขยายวงเงินกู้ ให้ขยายได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน และไม่เกิน 3 ครั้ง</p> <p>(1) การขอขยายเวลารับเงินกู้แต่ละครั้ง ให้ชำระค่าธรรมเนียม 2 ส่วนรวมกัน ทุกครั้ง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1.1) ค่าธรรมเนียมในการขอขยายเวลารับเงินกู้ต่อครั้ง 100 บาท</li> <li>(1.2) ค่าธรรมเนียมในการรักษาสีเงินกู้ ให้คิดตามต้นทุนเงินกู้นั้น</li> </ul> <p>กรณีรับเงินกู้ภายในระยะเวลาที่ขอขยาย สหกรณ์ฯ จะคืนเงินค่าธรรมเนียมตาม (1.2) ให้</p> <p>กรณีไม่รับเงินกู้ภายในระยะเวลาที่ขอขยายและขอขยายเวลารับเงินกู้อีก สหกรณ์ฯ จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมข้อ (1.2) และให้จ่ายค่าธรรมเนียมใหม่ทั้ง 2 ส่วนทุกครั้งที่ยื่นขอขยายเวลา ทั้งนี้ เงินกู้ที่ขอรับภายในระยะเวลาที่ขอขยายครั้งใด สหกรณ์ฯ จะคืนเงินค่าธรรมเนียมในการรักษาสีเงินกู้ตาม (1.2) ให้เฉพาะจำนวนที่เรียกเก็บในการขยายครั้งนั้น</p> <p>กรณีไม่รับเงินกู้ภายในระยะเวลาที่ขอขยาย พร้อมขอยกเลิกเงินกู้นั้น สหกรณ์ฯ จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทั้ง 2 ส่วนดังกล่าว</p>	<p>ร้อยละ 0.10 ของจำนวนเงินที่ขอกู้ ขั้นต่ำ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท</p> <p>เท่ากับ วงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ คูณ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ ณ ขณะนั้น คูณ ระยะเวลาที่ขอขยาย</p>

ประเภทเงินกู้	รายละเอียด/เงื่อนไข	ค่าธรรมเนียม
เงินกู้พิเศษ (ต่อ)	(2) การขยายเวลารับงวดเงินกู้ (2.1) ค่าธรรมเนียมการขอขยายต่อครั้ง (ไม่เกิน 3 ครั้ง) (2.2) กรณีขยายครบ 3 ครั้งแล้ว ยังก่อสร้างไม่เสร็จ ยังมีความจำเป็นต้องใช้เงินกู้ส่วนที่เหลือที่ยังไม่เบิกใช้ และได้ทำบันทึกเสนอผู้มีอำนาจตามประกาศกำหนดพิจารณาให้ความเห็นชอบ	100 บาท ร้อยละ 0.10 ของจำนวนเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ
	(3) กรณีที่ผู้กู้ไม่สามารถรับเงินกู้หรืองวดเงินกู้ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด อันเป็นผลเนื่องมาจากสภกรณ์ฯ หรือบริษัทประกันชีวิต จนทำให้ต้องรับเงินกู้หรืองวดเงินกู้ภายหลังระยะเวลาดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่กำหนดดังนี้ (3.1) กรณีครบกำหนดเวลาการรับเงินกู้ (ครบ 90 วัน) ไม่ต้องขอขยายเวลา (3.2) กรณีที่ผู้กู้ได้ขอขยายเวลาตามความข้อ (1) ข้อ (2) และทำให้ผู้กู้ไม่สามารถ รับเงินกู้หรืองวดเงินกู้ได้ภายในระยะเวลาที่ขอขยาย สภกรณ์ฯ จะคืนเงินค่าธรรมเนียมในการรักษาสติเงินกู้ตามข้อ (1) (1.2) ให้	- -
	(4) ค่าธรรมเนียมการชำระหนี้คืน และไถ่ถอนหลักประกัน (4.1) เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะฯ ไถ่ถอนฯ ก่อนระยะเวลา 3 ปี นับจากวันทำสัญญา (4.2) เงินกู้พิเศษเพื่อการเอนกประสงค์ ไถ่ถอนฯ ก่อนระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันทำสัญญา (สำหรับเงินกู้โครงการอื่น ๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในโครงการนั้น ๆ)	ร้อยละ 1.00 ของวงเงินกู้ 1,000 บาท
	(5) การขอกู้ใหม่โดยไม่ทำประกันชีวิต(โครงการประกันเงินกู้) ภายหลังจากยกเลิกการกู้เงินพร้อมทำประกันชีวิต (โครงการประกันเงินกู้) เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตเรียกค่าเบี้ยประกันเพิ่มหรือขอรายละเอียดเกี่ยวกับสุขภาพเพิ่มเติม และผู้กู้ไม่สะดวกในการดำเนินการ	-
	(6) ค่าธรรมเนียม กรณีใช้เงินกู้ผิดวัตถุประสงค์ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการดำเนินการวินิจฉัย	ร้อยละ 2.0 ของวงเงินกู้
	(7) เงินกู้เพื่อการเอนกประสงค์ กรณีมีหนี้เดิมและผ่อนชำระหนี้เดิมไม่ถึง 12 เดือน หรือไม่ถึงร้อยละ 25 ของจำนวนเงินกู้	200 บาท
ข. เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ	ค่าธรรมเนียมเงินกู้เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ ชำระ ณ วันยื่นกู้	ร้อยละ 0.10 ของจำนวนเงินที่ขอกู้ ขั้นต่ำ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท
ค. เงินกู้ทุกประเภท	1. <u>กรณีเปลี่ยนแปลงจำนวนเงิน จำนวนงวด และวิธีการผ่อนชำระ</u> (1) ระยะเวลาเท่าเดิมหรือน้อยกว่าที่ระบุในสัญญา	200 บาท
	(2) เปลี่ยนแปลงวิธีการผ่อนชำระ จากวิธีหนึ่ง เป็นอีกวิธีหนึ่ง โดยเป็นไปตามที่ สภกรณ์ฯ กำหนด (เว้นแต่กรณีสภกรณ์ฯ ขอให้เปลี่ยนแปลง)	200 บาท

ประเภทเงินกู้	รายละเอียด/เงื่อนไข	ค่าธรรมเนียม
เงินกู้พิเศษ (ต่อ)	<b>2. กรณีเปลี่ยนแปลงหลักประกัน</b>	
	(1) เปลี่ยนแปลงอสังหาริมทรัพย์ จากแปลงเดิม เป็น แปลงใหม่	500 บาท
	(2) เปลี่ยนแปลงจากอสังหาริมทรัพย์ เป็นโอนสิทธิเรียกร้องในเงินค่าหุ้นและหรือเงินฝาก	200 บาท

ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2566



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมาน จีระรัตนสุนทร)

รองประธานกรรมการ คนที่ 2

ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด